

# Dấu hiệu nhận biết căn bệnh sùi mào gà ở lưỡi

**Sùi mào gà ở lưỡi** có các dấu hiệu dấu hiệu như thế nào là thắc mắc được khá nhiều người để tâm vì giờ đây không chỉ xuất hiện tại cơ quan sinh dục mà virus gây căn bệnh sùi mào gà còn có thể xâm nhập và tấn công vào khoang đường miệng tạo nên sùi mào gà ở lưỡi.

Nghiên cứu về căn bệnh sùi mào gà ở lưỡi là biện pháp tốt nhất cho mọi người có giải pháp ngăn ngừa và chữa bệnh tác dụng tốt. Những chia sẻ của các bác sĩ bệnh xã hội trong bài viết dưới đây sẽ cho mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này.

## Sùi mào gà ở lưỡi là gì

Sùi mào gà là một căn bệnh lý xã hội hiểm nguy bởi virus HPV gây nên. Trước đây, sùi mào gà chỉ bắt gặp tại cơ quan sinh dục, bởi người căn bệnh có thói quen quan hệ không an toàn. Nhưng giờ đây, sùi mào gà còn có thể tấn công và xâm nhập vào khoang đường miệng tạo ra bệnh sùi mào gà tại đường miệng, môi lưỡi và vòm họng.

Sùi mào gà tại lưỡi hay khoang mồm vì virus HPV tạo ra. Nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ gây ra những biến chứng ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe và cuộc sống của người căn bệnh.

## Nguyên do gây sùi mào gà tại lưỡi

Theo các bác sĩ về bệnh tình dục, phần lớn các trường hợp mắc sùi mào gà ở lưỡi là bởi giao hợp bằng đường miệng với người mắc bệnh.

- Virus HPV gây căn bệnh sùi mào gà ẩn náu trong bộ phận sinh dục hoặc trong niệu đạo, cậu bé. Khi giao hợp bằng đường miệng virus sẽ theo các chất nhờn sinh dục tiết ra ở bộ phận sinh dục tấn công vào khoang miệng và gây căn bệnh, gây u nhú tại bề mặt lưỡi.

- Hôn người nhiễm phải sùi mào gà ở miệng: Hành động hôn môi với người mắc phải cũng chính là con đường lây sùi mào gà gây nên bệnh sùi mào gà ở lưỡi.

- Dùng chung đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, cốc uống nước, thìa, nĩa bát đĩa có dính nước bọt của người căn bệnh cũng làm cho bạn bị truyền nhiễm sùi mào gà ở đường miệng và lưỡi.

Con đường lây sùi mào gà tại lưỡi từ người bệnh sang người khác rất ngắn và đa dạng. Bởi vậy, mọi người cần phải hết sức cẩn thận để tránh mắc phải lây lan nhiễm sùi mào gà tại lưỡi vì các lý vì không đáng có, gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mệnh của bản thân.

## Biểu hiện mắc sùi mào gà ở lưỡi cần cảnh giác

Dưới khi xâm nhập và tấn công vào khoang mồm, virus sùi mào gà có thời gian ủ căn bệnh 2-9 tháng. Tùy theo tính mệnh và cơ địa của từng người mà bệnh có dấu hiệu ra Ngoài sớm luôn muộn so với thời gian ủ bệnh.

Sau thời gian ủ bệnh, sùi mào gà ở lưỡi sẽ bắt gặp một vài biểu hiện như:

Trên bề mặt lưỡi xuất hiện các u nhú, mụn cóc nhỏ li ti màu hồng, đường kính khoảng 1-2mm

Người căn bệnh có cảm giác ngứa ngáy tại trong khoang đường miệng, lưỡi

Khi nhai nuốt gặp phải đau rát và gặp nhiều lần khó khăn

Tê lưỡi, sưng và đau tại xương hàm

Phát ban, mẩn đỏ trong khoang đường miệng

Ho ra máu, gặp khó khăn khi nuốt

xuất hiện khối u trong má hoặc cổ họng, khiến cho người bệnh chán ăn, mệt mỏi.

Các nốt sùi màu trắng hay hồng nhạt, bề mặt xù xì, ban đầu mọc đơn lẻ rải rác Vừa rồi bề mặt lưỡi, sau thời gian sẽ liên kết với nhau thành từng mảng có hình dạng như mào gà hoặc súp lơ, chạm nhẹ tay vào sẽ có dịch mù ri ra.

Khi căn bệnh chuyển nặng, những nốt sùi sẽ lan ra khắp khoang đường miệng, người bệnh cảm giác tê và đau rát lưỡi, amidan.

Sùi mào gà tại lưỡi dễ gặp phải nhầm với mụn thịt hay căn bệnh nhiệt đường miệng nên người căn bệnh luôn lo là chủ quan bất chấp những triệu chứng sớm của bệnh, tới khi có dấu hiệu chuyển nặng mới đi khám và điều trị, sẽ gặp nhiều lần khó khăn và tốn kém chi phí.

## Phân biệt sùi mào gà ở lưỡi với căn bệnh nhiệt đường miệng

Nếu bị nhiệt mồm, lưỡi... người căn bệnh sẽ có dấu hiệu viêm loét khoang miệng, môi lợi gặp phải sưng đau và đỏ, ăn uống nếu chạm vào vết loét sẽ cảm giác đau.

Những vết loét do nhiệt miệng hay có bờ đỏ và gây đau nhức khi thức ăn chạm vào.

Nhiệt đường miệng chỉ diễn ra từ 7-10 ngày dưới đó sẽ tự triệt để. Có nhiều người bởi cơ địa nóng trong cần phải thường xuyên bị nhiệt mồm thì nên ăn nhiều lần rau xanh và uống đủ nước mỗi ngày.

Sùi mào gà ở lưỡi triệu chứng phát hiện và cách chữa trị triệt để

Phân biệt sùi mào gà ở lưỡi và nhiệt đường miệng

Các triệu chứng của căn bệnh sùi mào gà ở lưỡi diễn ra đơn lẻ nên dễ bị nhầm lẫn với căn bệnh nhiệt miệng thường viêm họng nhưng nếu uống thuốc nhiệt mồm sẽ không thể dứt điểm được.

Các người có quan hệ tình dục bừa bãi không an toàn, đặc biệt là luôn dùng oralsex, giao hợp bằng đường miệng là các đối tượng có nguy cơ bị mắc sùi mào gà tại lưỡi cao nhất.

Do đó các chuyên gia về bệnh hoa liễu khuyên mọi người khi có các dấu hiệu bất hay tiếp diễn tại khoang đường miệng, nếu nghi ngờ bị mắc sùi mào gà thì cần chủ động kiểm tra để xác định tình trạng bệnh cụ thể và có mẹo trị kịp thời.

Những tác hại hiểm nguy của sùi mào gà ở lưỡi

Sùi mào gà ở lưỡi nếu không được nhận biết sớm và chữa trị kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, tác động đến tính mạng và tâm lý người bệnh.

Gây nhiễm trùng, sang chấn ở trong khoang mồm, gây khó khăn giúp việc ăn uống và sinh hoạt.

Nguy cơ cao dẫn tới ung thư vòm họng nếu nhiễm phải virus HPV tuýp 16, 18

lây truyền căn bệnh sùi mào gà ở lưỡi cho người thân xung quanh

Tăng nguy cơ mắc các căn bệnh viêm nhiễm nam phụ khoa, bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai, sùi mào gà...

Sùi mào gà tại lưỡi gây chầy mù, khiến cho người bệnh bị đau rát, vướng víu khi nhai nuốt, cản trở việc ăn uống, lâu dần tính mạng người bệnh suy giảm nhanh chóng.

Thực hành mất đi thẩm mỹ khu vực mồm, người bệnh mang tâm lý lo lắng, tự ti mặc cảm khi giao tiếp.

Gây rạn nứt tình cảm vợ chồng, đe dọa hạnh phúc hôn nhân gia đình

Sùi mào gà tại lưỡi khi người căn bệnh nói chuyện sẽ có mùi hôi thối không dễ chịu, gây cản trở quá trình giao tiếp, làm cho người căn bệnh cảm giác vô cùng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Thực hiện suy giảm chất lượng đời sống tình dục

Người bệnh có thể rơi vào không vui trầm cảm và stress, tác động tới chất lượng cuộc sống và công việc.

Người bệnh có thể rơi vào buồn rầu trầm cảm và stress, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và công việc.

Các tác hại mà sùi mào gà ở miệng tạo ra cho người bệnh là không hề nhỏ. Cho nên khi có triệu chứng sớm của căn bệnh, bạn cần chủ động kiểm tra để có giải pháp chữa trị kịp thời.

Đọc tiếp

[chi phí điều trị sùi mào gà](#)

[địa chỉ chữa sùi mào gà](#)